

ชื่อเรื่อง	การวิเคราะห์นโยบายเรียนฟรี15 ปีอย่างมีคุณภาพ ของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ผู้ศึกษาค้นคว้า	สุพัตรา มีศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.มานิตย์ ไชยกิจ
ประเภทสารนิพนธ์	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กศม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
คำสำคัญ	การวิเคราะห์ การวิเคราะห์นโยบาย นโยบายสาธารณะ รัฐบาลอภิสิทธิ์ นโยบายทางการศึกษา ปัญหาการศึกษา

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ ความต้องการจำเป็นการนำไปใช้ปัญหาและข้อเสนอแนะของนโยบายเรียนฟรี15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนระดับถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาค และความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับตัวนโยบาย การดำเนินการและผลของการใช้นโยบายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการให้เหตุผลแบบอุปนัยแล้วสรุปแบบความเรียง

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า นโยบายสู่การปฏิบัติ : เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นนโยบายใหม่ที่มีปัญหานโยบายคือขาดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในโอกาสเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากนี้ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการยังก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรมซึ่งความต้องการตามรัฐธรรมนูญและแผนการศึกษาของสังคมไทย พบว่าหน่วยปฏิบัติได้นำนโยบายไปใช้ในการปฏิบัติการ คือ มีแผนปฏิบัติการและมีงบประมาณรองรับรวมถึงมีการจัดงบประมาณไทยเข้มแข็งเพิ่มให้ในการบริหารจัดการผลของนโยบาย โดยพบว่าผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ถึงจำนวน 12.3 ล้านคน ทั้งถึง ไม่ว่าคนยากจน หรือ คนร่ำรวยมีฐานะทุกคนได้รับโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นแต่

ปัญหาของการใช้นโยบายที่เกิดขึ้น คือ 1. หนังสือที่ให้ยืมเรียนส่วนใหญ่เปราะอะเปื้อน เก่าชำรุด ยากที่จะนำไปใช้ต่อได้ในรุ่นที่สาม 2. การส่งเสริมการเรียนฟรีมีน้อย 3. มีปัญหาในการจัดการในระดับปฏิบัติ ข้อเสนอแนะควรรวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปฏิบัติให้ชัดเจนและรณรงค์จิตสาธารณะในนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนฟรีและการใช้หนังสือ